

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๗/๒๒๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง
อุบลราชธานีและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๓๗๗๗๔
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลปกครองเสนอเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุบลราชธานี และขอขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ดังนี้

๑.๑ รายการค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุบลราชธานี
จากเดิมตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

๑.๒ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครอง
อุบลราชธานี จากเดิมตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตำบลหนองขอน
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างและรายการค่าควบคุม
งานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุบลราชธานี จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมบริเวณศูนย์ราชการรองดงคำอ้อ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และอยู่ระหว่าง
การขอเพิกถอนการเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานศาลปกครองคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ ปี สำหรับพื้นที่ก่อสร้างใหม่ สำนักงานศาลปกครองได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน

/ที่ อบ.๒๑๒๗ ...

ที่ อบ.๒๑๒๗ (บางส่วน) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของศาลปกครองอุบลราชธานี ทำให้บุคลากรศาลปกครองสามารถเดินทางไป - กลับ ระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการและที่พักได้สะดวก รวมทั้งมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแล้ว

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองอุบลราชธานี โดยไม่มีผลเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อกหนี้ผูกพันไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างรายการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) สำหรับการขอขยายระยะเวลาการก่อกหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การขอทำความตกลงความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญา ก่อกหนี้ผูกพัน และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณนั้น เห็นสมควรให้สำนักงานศาลปกครองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๐๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔